

*

Số: -CT/ĐU

Thường Xuân, ngày 10 tháng 4 năm 2026

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Thường Xuân, giai đoạn 2025-2030

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự điều hành đồng bộ, hiệu quả của chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn xã đã có chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều tụ điểm, điểm tội phạm về ma túy bị phát hiện, triệt phá, không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp mới; công tác cai nghiện và quản lý sau cai được tăng cường, các mô hình phòng ngừa, ngăn chặn ma túy được duy trì và nhân rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, các loại ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát; các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động manh động, liêu lĩnh, có tổ chức, móc nối với các đối tượng trong và ngoài xã, ngoài tỉnh gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, gây ra hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, nhân cách và trật tự xã hội; chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tự nguyện chưa cao; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện tại cộng đồng còn hạn chế.

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan do tác động của tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; đặc biệt là sự gia tăng hoạt động sản xuất, vận chuyển ma túy tổng hợp tại các nước lân cận, làm tăng áp lực, nguy cơ thâm lậu vào trong nước, trong tỉnh và trong xã; nguyên nhân chủ quan một số cấp ủy, người đứng đầu chi bộ thôn, cơ quan, đơn vị chưa thật sự vào cuộc quyết liệt, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống ma túy; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong chia sẻ thông tin, thống kê, quản lý người nghiện,

người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyên môn mạnh mẽ, toàn diện trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã; Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản luật, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh về phòng, chống ma túy, trọng tâm là: Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Kết luận số: 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; Nghị quyết số: 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội "Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030"; Quyết định số: 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ Công an "Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030" và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh có liên quan.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả các giải pháp phòng, chống ma túy trên cả ba lĩnh vực "giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại"; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, là nội dung quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách; không để tình trạng "khoán trắng" cho lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và vận động gia đình, người thân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi, loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn thôn, từng nhóm đối tượng; tập trung thông tin về phương thức, thủ đoạn

hoạt động của tội phạm ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy đối với con người, gia đình và xã hội. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng ngừa của người dân, tạo sức "đề kháng xã hội", góp phần củng cố đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.

4. UBND xã chỉ đạo:

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đến năm 2030 xã Thường Xuân đạt tiêu chí "xã không ma túy"; 100% các điểm tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng bán lẻ chất ma túy được phát hiện, triệt phá; không có diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; trạm y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; 70% địa bàn thôn có người nghiện ma túy bố trí điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện ma túy đủ điều kiện theo quy định và tổ chức được hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; trên 90% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện, tham gia điều trị nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý; 100% số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; trên 70% người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy.

- Tiến hành rà soát, xác định các địa bàn thôn trọng điểm phức tạp về ma túy để xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chuyển hóa địa bàn; xây dựng, củng cố và duy trì bền vững xã không ma túy; kiên quyết không để tội phạm và tệ nạn ma túy tái phức tạp trở lại.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý, tư vấn, điều trị nghiện. Quan tâm đầu tư nguồn lực để có thể xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng các quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Nghiên cứu, phát triển các mô hình tư vấn, hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn người điều trị bằng thuốc thay thế và người sau cai nghiện tham gia lao động, làm việc sản xuất - kinh doanh, góp phần phòng ngừa tái nghiện.

- Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong học đường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng,

mua bán, lôi kéo liên quan đến ma túy, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa chất gây nghiện trá hình trong học đường. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

- Củng cố, kiện toàn lực lượng thực hiện công tác phòng, chống ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm đủ nhân lực, điều kiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác phòng, chống ma túy; bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng, chống ma túy; triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

5. Công an xã:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời phân tích, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy.

- Tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng người nghiện ma túy, người sử dụng, nghi sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện trên địa bàn xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, lưu trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như: Karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ..., không để các đối tượng tội phạm lợi dụng để mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ hoạt động cấp

phát thuốc điều trị nghiện thay thế (Methadone), bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng. Phát hiện, triệt phá kịp thời các diện tích trồng cây chứa chất ma túy.

- Tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân khu vực và các đơn vị liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả răn đe, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn xã.

6. Thường trực HĐND xã chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã được triển khai một cách thực chất, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Tổ chức thực hiện:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Công an xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả thực hiện.

Nghị quyết này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);
- Ban nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Các đồng chí BCH Đảng bộ xã;
- MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể cấp xã;
- Cấp ủy chi bộ trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Cầm Bá Nguyên